

DO & DON'T



เทศบาลตำบลวังกะ

Wangka Subdistrict Municipality

ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

034 - 595093



นาย วิจารณ์ กุลชนะรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ



Do



Don't

ยกย่องเชิดชู จงรักภักดีต่อประเทศชาติ รักษาผลประโยชน์และความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ยึดมั่นในคุณความดีปฏิบัติตนให้เหมาะสม ในฐานะที่เป็นข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์



แสดงออกในเชิงดูหมิ่นเหยียดหยาม ทำลายความมั่นคงของประเทศชาติ ใ้ร้ายต่อสถาบัน ต่อต้าน ปฏิบัติตนตามความพึงพอใจส่วนตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยไม่คำนึงถึงหลักคำสอนของศาสนา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติและองค์กร

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตามกรอบนโยบายบนพื้นฐานของหลักกฎหมาย ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเอง ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์



ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่โปร่งใสขาดจิตสำนึกที่ดี ไม่ยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการทางกฎหมาย แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองพวกพ้องและหมู่คณะประพฤติปฏิบัติตนโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อองค์กร ต่อประชาชน และประเทศชาติ

กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของความถูกต้องและชอบธรรม กล้าปฏิเสธต่อข้อเสนอที่มีขอบข่ายผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมในฐานะที่เป็นข้าราชการ ทักท้วงเมื่อพบว่ามีภาระหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อจรรยาบรรณของข้าราชการ



ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปล่อยปละละเลย เพิกเฉยต่อความถูกต้องและชอบธรรม ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อกฎหมายและหลักจริยธรรมที่ดีของการเป็นข้าราชการเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและจรรยาบรรณของข้าราชการ

ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยโดยยึดถือประเพณีส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว อุทิศตน ประพฤติปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายและคุณธรรมด้วยความเสียสละ และมีจิตสาธารณะที่ดี โดยคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศชาติ



ปฏิบัติหน้าที่โดยละเลยเพิกเฉยต่อกฎหมาย และคุณธรรม โดยไม่คำนึงถึงการเป็นข้าราชการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้ได้มาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อจรรยาบรรณของข้าราชการ เบียดเบียนประชาชน เบียดเบียนองค์กร และเบียดเบียนต่อประเทศชาติ

มุ่งมั่นพัฒนา อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ เสียสละ และรักษามาตรฐานในฐานะที่เป็นข้าราชการภายใต้กฎหมายและความชอบธรรม โดยมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร ของประเทศชาติและส่วนรวมเป็นหลัก



ปฏิบัติหน้าที่โดยเพิกเฉย ขาดความเสียสละ ละเลยต่อเป้าหมายและจรรยาบรรณขาดการพัฒนาขาดความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่โดยไร้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประพฤติปฏิบัติตนโดยไร้ซึ่งมาตรฐานต่อการเป็นข้าราชการที่ดีขององค์กรและของประเทศชาติ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ อึดแอ้ม แจ่มใส เคารพศักดิ์ศรีของทุกคน ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างให้เกียรติ เที่ยงธรรมปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคม ตามหลักจรรยาบรรณในฐานะที่เป็นข้าราชการ



เลือกปฏิบัติโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวละเลยต่อจรรยาบรรณและหน้าที่ข้าราชการ ไม่วินิจฉัยต่อกฎหมาย อคติต่อความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพทางเศรษฐกิจ ไม่เคารพต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ปฏิบัติต่อประชาชนโดยไร้ซึ่งจรรยาบรรณในฐานะที่เป็นข้าราชการ

เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ศรีทธาและเคารพต่ออาชีพข้าราชการรักษาเกียรติศักดิ์และภาพลักษณ์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ภายใต้อำนาจระบอบประชาธิปไตย เคารพต่อกฎหมายและมีวินัยโดยคำนึงถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและยึดถือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ขาดวินัยไม่เคารพต่อกฎหมาย ไม่ยึดถือหลักวัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทย เพิกเฉยต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมกระทำการใดๆโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายต่อเกียรติศักดิ์และภาพลักษณ์ของทางราชการ

**ข้าราชการต้องรักษาจริยธรรม
อย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตน
อย่างมีคุณธรรม**



เทศบาลตำบลวังกะ
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี